

ผลดำเนินงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๓

ลำดับ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑	<p>ผลผลิต เด็กและเยาวชนที่ได้รับ การเสริมสร้างความรู้และ สภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่ เหมาะสม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ของเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็ก เอกชน</p>	<p>- ส่งเสริมความรู้ ทักษะในการอบรมเลี้ยงดู และ พัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ผู้ดำเนินกิจการ ผู้ปกครองเด็กที่ รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และสถาน สงเคราะห์เด็กเอกชน ตลอดจนการส่งเสริมให้สถาน รับเลี้ยงเด็ก และสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนพัฒนา คุณภาพการให้บริการ</p>
	<p>๑.๒ กิจกรรมจัดหาครอบครัว ทดแทน</p>	<p>- จัดหาครอบครัวทดแทนแก่เด็ก โดยจัดให้เด็กที่ไม่ สามารถอยู่ครอบครัวเดิม และเด็กในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์ ได้อยู่ในครอบครัวใหม่ที่ เหมาะสม เพื่อให้เด็กได้รับบริการเลี้ยงดูตามวัยและ ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวทดแทน ซึ่งสามารถ แยกเป็นครอบครัวทดแทนถาวร (ครอบครัวบุญ ธรรม) จำนวน ๒๘๐ คน และครอบครัวทดแทน ชั่วคราว (อุปถัมภ์) จำนวน ๔,๒๒๕ คน</p>
	<p>๑.๓ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ๓ วัยตามโครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว</p>	<p>- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ ศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว มีผลการ ดำเนินงาน จำนวน ๑๒,๑๕๐ คน</p>
	<p>๑.๔ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนตามโครงการปาฏิหาริย์ แห่งชีวิต (MIRACLE OF LIFE)</p>	<p>- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ในพระดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรภณวดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส และมี พื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถ และความ สนใจภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มีผล การดำเนินงาน จำนวน ๑,๘๐๐ คน</p>
	<p>๑.๕ กิจกรรมพัฒนากระบวนการ เรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน</p>	<p>- พัฒนาระบบการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนใน ชุมชนให้เกิดพลัง และความยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในแหล่ง เรียนรู้ เช่น ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการ โดยมีขั้นตอนการ</p>

ลำดับ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		สำรวจข้อมูล การจัดเวทีประชาคม จัดทำแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
	๑.๖ กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม	- พัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ด้วยโอกาสหรืออยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ขาดความอบอุ่น และความมั่นคงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเด็กที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในมิติด้านคุณธรรม การศึกษาในระดับโรงเรียน และอบรมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพไปพร้อม ๆ กัน เพื่อเป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทยในอนาคตที่ได้รับการพัฒนาทั้งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา
	๑.๗ กิจกรรมพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตแก่เด็กเร่ร่อน	- พัฒนาทักษะชีวิตแก่เด็กเร่ร่อน เป็นการเสริมสร้างการปฏิบัติงานกับเด็กเร่ร่อน และการพัฒนาเด็กเร่ร่อนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยมีการจัดกิจกรรมสำรวจเด็กเร่ร่อน การประชุมเครือข่ายการทำงานกับเด็กเร่ร่อน การจัดทำคู่มือการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อน และการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
๒	ผลผลิต ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม ๒.๑ กิจกรรมให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน	- ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ สถานแรกรับ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู การให้บริการสวัสดิการสังคมแก่สตรีในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ การให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง การให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนพิการในสถานสงเคราะห์คนพิการ การให้บริการในศูนย์บริการบุคคลออทิสติก ขยายบริการการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันของคนไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยจิตเวชเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สุขภาพจิตแห่งชาติ มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๖,๘๘๘ คน
	๒.๒ กิจกรรมให้บริการสวัสดิการสังคมในชุมชน	- ให้บริการสวัสดิการสังคมในชุมชน เป็นการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในครอบครัวและชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และสร้างโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ชีวิตอยู่ใน

ลำดับ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและพึ่งตนเองได้โดยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๓,๐๐๒ คน
	๒.๓ กิจกรรมการพัฒนากระบวนการแบบ และมาตรฐานการให้บริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบ รูปแบบ และมาตรฐานการให้บริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ๑) ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ คนพิการ และคนไร้ที่พึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ศึกษามาตรฐานการจัดบริการให้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ๓) ติดตามประเมินผลผลิต ๔) พัฒนาดันแบบการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
	๒.๔ กิจกรรมการให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์	<ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์ โดยการสงเคราะห์เด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ในสถานสงเคราะห์ ๔ แห่ง ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนให้การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพแก่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เพื่อให้สามารถพึ่งพาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อยู่ร่วมในชุมชนสังคมได้ และให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว จำนวน ๑,๑๐๑ คน
	๒.๕ กิจกรรมให้การคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาช่องทางการเข้าถึงและการรับรู้สิทธิ การพัฒนาศักยภาพเพื่อการรวมกลุ่มของผู้ด้อยโอกาส การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเมืองในการดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม
๓	ผลผลิต ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ๓.๑ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตของประชากรบนพื้นที่สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพในชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชากรชาวไทยภูเขาและประชากรบนพื้นที่สูง จำนวน ๒๖,๙๔๐ คน
	๓.๒ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์เป็นสมาชิกและราษฎรในเขตนิคมสร้างตนเอง จำนวน ๔,๕๕๓ คน

ลำดับ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	๓.๓ กิจกรรมจัดสวัสดิการสังคมโดยบูรณาการกับเครือข่ายในพื้นที่	- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖๕๐ คน
	๓.๔ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	- พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาผู้นำสังคม ส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรม พัฒนาสาธารณประโยชน์ จัดเวทีชาวบ้านสร้างสรรค์ความร่วมมือ ส่งเสริมกิจกรรม ศาสนาวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน และส่งเสริมสันติทางการดนตรี กีฬา มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๒,๐๒๓ คน
	๓.๕ กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม	- ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม การดำเนินงานอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยง โดยผ่านกิจกรรม เช่นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จำนวน ๑๘,๗๕๐ คน
๔	ผลผลิต ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ ๔.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและคนพิการในสถาบัน	- ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพแก่สตรี และคนพิการในสถาบัน มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๑,๘๕๖ คน ประกอบด้วย ให้บริการในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี โดยให้การอบรมและฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเยาวชนสตรีที่มีฐานะครอบครัวยากจน ประสบปัญหาทางสังคม ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ และไม่มีอาชีพ เพื่อได้รับการส่งเสริมสภาพ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และให้บริการในศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ โดยการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้
	๔.๒ กิจกรรมฝึกอาชีพและสร้างทักษะการรวมกลุ่ม	- ฝึกอาชีพและสร้างทักษะการรวมกลุ่ม มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๔๘๐ คน ประกอบด้วย

ลำดับ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		<p>๑) ฝึกอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท หลักสูตรระยะสั้น ๘๘ วัน ในพื้นที่ทั่วประเทศแก่สตรีที่จบการศึกษาแล้วไม่มีโอกาสศึกษาต่อ สตรีที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน และยากจน ให้มีวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น โดยในระหว่างการฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงเพื่อเป็นค่ายังชีพ และได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวระหว่างการฝึกอบรม ภายหลังสำเร็จการอบรมมีการส่งเสริมทักษะการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๑๒๐ วัน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติและการบริหารจัดการกลุ่มให้แก่สตรีที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ</p> <p>๒) การส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นแก่เด็กในวัยเรียน หลักสูตร ๕ วัน เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียนในระหว่างปิดภาคเรียน และเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ สามารถมีรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์</p> <p>๓) การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ โดยประชุมร่วมกับท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เหนือความต้องการฝึกอาชีพอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีผลการฝึกอบรมอาชีพ</p> <p>๔) สนับสนุนการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ (๑๑๐วัน)</p>
	๔.๓ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	- ส่งเสริมและพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดเวทีประชาคม และดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาสังคม ปัจจุบันมีผู้ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๒๕๐ คน
๕	<p>ผลผลิต เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</p> <p>๕.๑ กิจกรรมสร้างเครือข่ายระดับตำบล</p>	- เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบล โดยการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายในการดำเนินงาน กำหนดแนวทางการทำงานของเครือข่าย และบูรณาการแผนงานของเครือข่ายให้เชื่อมโยงกับแผนของ

ลำดับ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดหน่วยเคลื่อนที่ในการนิเทศก์และติดตามผลการเสริมสร้างเครือข่าย จำนวน ๑๖ ตำบล
	๕.๒ กิจกรรมสร้างกลไกการทำงานระหว่างเครือข่าย	- เสริมสร้างกลไกการทำงานระหว่างเครือข่ายในระดับอำเภอ โดยจัดเวทีประชาคม เพื่อสรรหาคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายระดับอำเภอ กำหนดแนวทาง / บทบาท และผลการดำเนินงานของกลไกการทำงานเครือข่ายระดับอำเภอ ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด/ประสบการณ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายระดับอำเภอ
	๕.๓ กิจกรรมติดตามและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	- ติดตามและเสริมสร้างบทบาทการดำเนินงานเครือข่ายระดับตำบล โดยจัดเวทีเครือข่ายสรุปบทเรียน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของเครือข่าย การบูรณาการแผนพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการของเครือข่ายและภาคีหุ้นส่วนเสริม การเสริมสร้างความรู้โดยการสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูล และจัดทำเอกสารเผยแพร่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายระดับตำบล รวมทั้งติดตามและประเมินศักยภาพของเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพ จำนวน ๑๔๓ ตำบล
	๕.๔ กิจกรรมส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย	- คัดเลือกเครือข่ายตำบลเป้าหมายและประสานแผนรวบรวมข้อมูลด้านเครือข่ายระดับตำบลและข้อมูลทางสังคมของตำบลมาวิเคราะห์ และคัดเลือกตำบลเป้าหมายที่มีความต้องการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคม
๖	<p>ผลผลิต ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ำมนุษย์</p> <p>๖.๑ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์</p>	- ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์จนสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ โดยการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่หญิงและเด็ก จัดบริการที่พักพิงที่ปลอดภัย การบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ การรักษาพยาบาล การช่วยเหลือด้านกฎหมาย การจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ การสืบหาและประเมินความพร้อมของครอบครัวก่อนประสานงาน

ลำดับ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งกลับภูมิลาเนา จำนวน ๒๗๙ คน
	๖.๒ กิจกรรมการฟื้นฟูและพัฒนา ศักยภาพคนเร่ร่อน และกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง	<p>- ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๒๐๗ คน ประกอบด้วย</p> <p>๑) การดำเนินงานบ้านมิตรไมตรี เพื่อให้การคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพแก่คนเร่ร่อนไร้บ้านในเมือง โดยมีการดำเนินการ ๔ แห่ง ที่ กทม. เชียงใหม่ นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช โดยมีกระบวนการดำเนินงานด้านสำรวจช่วยเหลือ และให้บริการแก่คนเร่ร่อนไร้บ้าน</p> <p>๒) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสการมีงานทำให้แก่คนเร่ร่อน และกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเข้ามาเร่ร่อน</p>
	๖.๓ กิจกรรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์	- อบรมสัมมนาให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อดำเนินการในเชิงป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง
๗	<p>ผลผลิต ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง</p> <p>๗.๑ กิจกรรมป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง</p>	<p>- ป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง จำนวน ๔๙๕ คน ประกอบด้วย</p> <p>- การคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคมในบ้านพักเด็กและครอบครัว จำนวน ๗๖ แห่ง</p> <p>- การอบรมสัมมนาให้ความรู้เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดยให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบกระบวนการในการทำงาน</p>
	๗.๒ กิจกรรมให้การช่วยเหลือ	- ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองตาม

ลำดับ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	คุ้มครองโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ แก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ทั้ง ๗๖ จังหวัด มีการดำเนินงานประสานให้ความช่วยเหลือ ด้านการรักษาพยาบาลทั้งด้านร่างกาย, จิตใจ ประสานการดำเนินคดี การส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ และส่งนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปในการสอบปากคำ จำนวน ๒๐๐ คน
๘	ผลผลิต ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ๘.๑ กิจกรรมจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	- ให้บริการสวัสดิการสังคมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง โดยรับผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัย และไม่มีผู้อุปการะไว้ในอุปการะ รวมถึงการจัดบริการต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนในลักษณะ ไป - กลับ เช่น บริการด้านการแพทย์ บริการสังคมสงเคราะห์ กายภาพบำบัด อาชีวบำบัด นันทนาการ ศาสนกิจ มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๖๘ คน
	๘.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุในชุมชน	- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่สังคมผู้สูงอายุ ทรัพยากรในชุมชน เพื่อเป็นผู้ที่มีคุณค่า ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่สังคม ผู้สูงอายุ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่สังคม ผู้สูงอายุ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสภาพแวดล้อมในการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าอยู่ในสังคมด้วยความภาคภูมิใจ และมีศักดิ์ศรี